



บทความรณรงค์เกษตรเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง

ฝ่ายวิทยุการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 02-5798511 โทรสาร 02-5793927

เรียบเรียงโดย นางสาวพีพรรณ จันทิ่ง

รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร

เรื่อง สศก. ผนึก มมส. MOU ความร่วมมือทางวิชาการ บูรณาการฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร
เสริมสร้างนักวิชาการ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมภาคเกษตรไทย

ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 18.30 - 19.00 น. สำหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตร
เพื่อเกษตรกร ในวันนี้นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง สศก. ผนึก มมส. MOU ความร่วมมือทางวิชาการ บูรณาการ
ฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร เสริมสร้างนักวิชาการ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมภาคเกษตรไทย ขอเชิญติดตาม
รับฟังได้เลยค่ะ

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธี
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน (MOU) ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(มมส.) โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ประยุทธ์ ศรีวีไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมลงนาม
กับเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และมี ดร.นพดล ศรีพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4
ขอนแก่น กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร และเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และนักวิชาการของทั้งสองหน่วยงาน ในการศึกษาวิเคราะห์และวิจัย ที่จะนำไปสู่การวางแผน และ
กำหนดทิศทางการพัฒนาการเกษตรของไทย

ความร่วมมือครั้งนี้ มุ่งพัฒนาศักยภาพทางวิชาการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจการเกษตรของไทย ซึ่ง สศก. มีบทบาท
สำคัญในการกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจการเกษตร ตลอดจนการพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร การวิจัย การวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ของประเทศ นอกจากนี้ สศก. ยังมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Big Data การวิเคราะห์
ข้อมูลขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ

ในขณะที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย และ
การให้บริการวิชาการที่เป็นเลิศ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและให้การให้คำปรึกษา พัฒนาทักษะด้านวิชาการ รวมทั้ง
การพัฒนาและประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ วิจัย และนวัตกรรมทางการเกษตรแก่นักวิชาการของ สศก.
ได้เป็นอย่างมาก

ทั้งสองหน่วยงาน มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ร่วมกัน ในการส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ และการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรของ ทั้งในด้านการวิเคราะห์ การวิจัย และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ปัญญาประดิษฐ์
หรือ AI เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งในด้านการผลิต การตลาด และ

การเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูล ทั้งนี้ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกัน เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติงาน และจะประชุมหารือ พร้อมติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะต่อไป

“ความร่วมมือในครั้งนี้ เบื้องต้นกำหนดระยะเวลา 5 ปี ซึ่งเชื่อมั่นว่า จะช่วยสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ระหว่างทั้งสองหน่วยงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านการพัฒนาและการวิจัยทางการเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนานวัตกรรม และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งไม่เพียงจะยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทั้งสองฝ่าย แต่ยังจะช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนเกษตรกรและระบบเศรษฐกิจสร้างความก้าวหน้า และความมั่นคงให้กับภาคการเกษตรไทยร่วมกันอีกด้วย” เลขาธิการ สศก. กล่าว

ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั่วประเทศ

ข้าว

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,247 บาท สัปดาห์ก่อน 15,275 บาท

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 8,524 บาท สัปดาห์ก่อน 8,809 บาท

ข้าวโพด

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.62 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.55 บาท สัปดาห์ก่อน 6.52 บาท

ถั่วเหลือง

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 17.00 บาท สัปดาห์ก่อน 17.14 บาท

ถั่วลิสง

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีราคา

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.18 บาท สัปดาห์ก่อน 37.37 บาท

ถั่วเขียว

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 22.00 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ถั่วเขียวผิวเมล็ดเล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ปาล์มน้ำมัน

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 9.23 บาท สัปดาห์ก่อน 9.75 บาท

มันสำปะหลัง

หัวมันสำปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 1.87 บาท สัปดาห์ก่อน 1.86 บาท

มันเส้น

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.73 บาท สัปดาห์ก่อน 5.67 บาท

ไหม

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 2,068 บาท สัปดาห์ก่อน 2,074 บาท

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 1,549 บาท สัปดาห์ก่อน 1,471 บาท

เส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 842 บาท สัปดาห์ก่อน 955 บาท

สับปะรด

สับปะรดโรงงาน สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 14.09 บาท สัปดาห์ก่อน 13.79 บาท

สับปะรดบริโภค สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 16.54 บาท สัปดาห์ก่อน 16.71 บาท

ยางพารา

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1 สัปดาห์นี้ไม่มีราคา

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2 สัปดาห์นี้ไม่มีราคา

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.30 บาท สัปดาห์ก่อน 67.13 บาท

ยางก้อนคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 31.25 บาท สัปดาห์ก่อน 30.89 บาท

เศษยางคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 30.07 บาท สัปดาห์ก่อน 29.49 บาท

น้ำยางสดคละ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 61.34 บาท สัปดาห์ก่อน 60.75 บาท

ราคาสินค้าปศุสัตว์

สุกร

สุกรน้ำหนัก 100 ก.ก. ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 73.60 บาท สัปดาห์ก่อน 73.20 บาท

ไก่เนื้อ

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.40 บาท สัปดาห์ก่อน 41.07 บาท

ไข่ไก่

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 348 บาท สัปดาห์ก่อน 349 บาท

ไข่เป็ด

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 422 บาท สัปดาห์ก่อน 420 บาท

โคเนื้อ

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 67.56 บาท สัปดาห์ก่อน 67.41 บาท

กระบือ

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 56.47 บาท สัปดาห์ก่อน 57.34 บาท

ราคาสินค้าประมง

ปลาตูกบึกก้อย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 55.88 บาท สัปดาห์ก่อน 66.81 บาท

ปลาช่อน สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.35 บาท สัปดาห์ก่อน 80.29 บาท

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 161.97 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ปลาทู สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 68.71 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ปลาหมึกกระดอง สัปดาห์นี้ไม่มีราคา

ปลาเป็ด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 9.00 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

ปลาป่น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 29.00 บาท ราคาทรงตัวจากสัปดาห์ก่อน

จากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการที่รวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่าง ๆ ได้ที่จุดรับเรื่องเพียงจุดเดียว โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ำรายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่

- Call Center 1170
- เว็บไซต์ www.moac.go.th/builder/service/
- อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884

ขอขอบคุณ ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ และ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น เรื่อง สศก. ผนึก มมส. MOU ความร่วมมือทางวิชาการ บูรณาการฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร เสริมสร้างนักวิชาการ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมภาคเกษตรไทย และสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญ ประจำสัปดาห์ ที่รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์

สำหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 0 2561 2870 หรือติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์ สศก. www.oae.go.th / Fanpage Facebook / Tiktok / X โดยพิมพ์หาชื่อ “เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน” เพียงเท่านี้คุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวสารด้านเศรษฐกิจการเกษตร ได้อย่างทันสถานการณ์ สำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ